

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 502\* Năm 10/ 2021 \* Chúa nhật 14/ 11/ 2021

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

## Ái thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hoàng

**T**rong những ngày qua nhiều người trên thế giới quan tâm về chuyện một viên chức nhà nước ăn thịt bò đắt vàng với giá cả trên trời. Hình ảnh cho thấy viên chức này vui khi ăn như thế. Thực ra mới nhìn thì thấy kiểu ăn hơi lạ vì đầu bếp đút cho người ăn bằng con dao. Tuy nhiên điều muốn nói ở đây chính là việc có người cảm thấy vui khi được ăn những món đắt tiền. Cũng vậy có những người vui khi đi xe sang chảnh, khi có hột xoàn cả rổ, khi khoe chi hàng tỉ cho việc này việc kia.

Phải chăng không còn niềm vui nào khác, phải chăng niềm vui lớn nhất là khi ăn món đắt tiền nhất, khi chạy xe sang nhất ? Câu trả lời là không hẳn như vậy. Cuộc sống của chúng ta là cuộc sống đi tìm niềm vui và hơn nữa đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc đó có thể đến qua một đời sống thành công, có được nhiều của cải vật chất, nhiều quyền lực. Hạnh phúc có thể đến khi có một gia đình bình yên, hạnh phúc. Hạnh phúc có thể đến khi có đời sống khỏe mạnh. Hạnh phúc có thể đến khi đang đói meo trong thời kỳ dịch nhưng nhận được một túi thực phẩm, một túi lương thực giúp qua cơn đói. Hạnh phúc có thể đến khi tham gia một đoàn từ thiện hay thiện nguyện để phân phát thức ăn cho người cần hay phục vụ trong những bệnh viện dã chiến mở ra trong thời kỳ dịch bệnh hoành hành.

Người Công giáo chúng ta không nên đi tìm hạnh phúc chỉ làm cho mình vui nhưng nên chú tâm tới những hạnh phúc đem lại từ việc phục vụ, từ việc làm cho người đau khổ được an ủi.. Đó là những hạnh phúc đưa chúng ta tới hạnh phúc đời đời. Những thứ hạnh phúc dựa vào trần gian sẽ tan biến khi chúng ta nhắm mắt lia đời, còn những hạnh phúc từ việc phục vụ sẽ đi với chúng ta vào cõi đời đời.



# TRANG SỐNG LỜI CHÚA

14/11/2021 CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN- B

## CHỜ NGÀY CHÚA ĐỀN

**“Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”**

(Mc 13,31)

**Suy niệm:** Đức Giê-su đã đến lần thứ nhất trong thân phận của “một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2,12). Tuy nhiên, thật đáng buồn vì “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11)! Rồi Ngài sẽ đến lần thứ hai “đầy quyền năng và vinh quang” (Mc 13,26), “để phán xét kẻ sống và kẻ chết” (Kinh Tin Kính). Nhưng trước đó, mọi sự tối tăm bao trùm mặt đất, cùng với những thử thách, đau khổ, bách hại, gian nan cho các môn đệ của Ngài (cc.5-23). Đỉnh cao của cuộc Quang Lâm là ơn cứu độ của các tín hữu: Đức Giê-su “sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về...” (13,27).

**Mời Bạn:** “Những lời Khải huyền của Đức Giêsu...chỉ muốn giải thoát chúng ta khỏi những thứ tò mò để nhận ra những thực tại hữu hình” (x. Lc 17,20) và dẫn chúng ta đến điều chính yếu: đó là cuộc sống dựa vào Lời Chúa mà Đức Giêsu đã ban tặng cho chúng ta; đó là cuộc gặp gỡ với Người, Ngôi Lời sống động; để mang trách nhiệm trước vị thẩm phán của kẻ sống và kẻ chết.” (Đức Bênêđiô XVI, Đức Giêsu thành Nadarét).

**Sống Lời Chúa:** Thái độ đúng đắn để đón chờ ngày Chúa đến là TỈNH THỨC, nghĩa là nhận thức mình đang sống và hoạt động dưới ánh mắt của Thiên Chúa (Đức Bênêđiô XVI).

**Cầu nguyện:** “Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắc nhở con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.” (Tv 15)



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

### NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO - CHÚA NHẬT 14/11/2021

Chúa Nhật ngày 14/11/2021 Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 5. Ngày này được Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập qua tông thư Lòng Thương xót và Nỗi Khốn khổ, vào năm 2016, với mong muốn

thức giục Giáo hội và các tín hữu “đi ra” để gặp gỡ sự nghèo đói theo nhiều nghĩa khác nhau trong thế giới hiện đại và đưa tay ra giúp đỡ những người khốn khổ nhất. Như mọi năm Hội đồng Tòa Thánh Tái truyền giảng Tin Mừng đã tổ chức các sáng kiến khác nhau trong tuần lễ trước Ngày này.

Trước đó, Đức Thánh Cha gặp gỡ người nghèo tại Assisi vào Thứ Sáu ngày 12/11/2021. Đức Thánh Cha viếng thăm Vương cung thánh đường Đức Mẹ các Thiên thần tại Assisi, quê hương của thánh Phanxicô. Sau đó ngài gặp một nhóm 500 người nghèo đến từ các nước Châu Âu và dành một chút thời gian để lắng nghe chia sẻ của họ và cầu nguyện với họ.

Đức Thánh Cha dừng lại cầu nguyện tại nhà nguyện Porziuncola, một trong số những nơi quan trọng nhất trong cuộc đời của thánh Phanxicô, vị thánh rất thích tiếp đón các anh em của mình, vô số những người nghèo, và là nơi thánh Clara quyết định dâng mình cho Chúa. Tại đó, Đức Thánh Cha cũng thực hiện một cử chỉ quan trọng: vào cuối cuộc gặp gỡ, ngài làm phép một tảng đá, được lấy từ Porziuncola, để tặng cho một số đại diện của nhà cư trú dành cho người vô gia cư có tên “Vườn hồng thánh Phanxicô” ở Tersatto.

Vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 14/11/2021, Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ thánh Phê-rô có khoảng 2.000 người nghèo tham dự Thánh lễ. Họ được hỗ trợ bởi các hiệp hội tình nguyện ở Roma. Các bài đọc và lời nguyện tín hữu được một số người nghèo đọc. Sau Thánh lễ, các tham dự viên được dùng bữa trưa với các món ăn nóng.

Ngoài ra, năm nay Đức Thánh Cha Phanxicô muốn đặc biệt chú ý đến các Mái ấm gia đình hiện diện trong lãnh thổ giáo phận Roma. Những nơi này tiếp đón và thường cũng cung cấp nơi cư trú cho những người, chủ yếu là trẻ vị thành niên hoặc trẻ nhỏ cùng với mẹ của các em, những người rất cần một nơi được bảo vệ để lớn lên, được giáo dục hoặc có khả năng bắt đầu lại một cuộc sống mới thông qua việc từng bước hòa nhập vào xã hội. Trên lãnh thổ giáo phận Roma có khá nhiều các mái ấm gia đình thuộc đủ loại, cung cấp nhiều loại hình tiếp đón khác nhau.

Ngoài việc cung cấp thực phẩm, một số hoạt động hướng đến sức khỏe cũng được thực hiện trong dịp này. Một sáng kiến khác bao gồm việc phân phối 5.000 “bộ dụng cụ” sơ cứu y tế cho sức khỏe và chăm sóc cá

nhân cho khoảng 60 giáo xứ ở Roma, sau đó được phân phối đến những gia đình khó khăn nhất.

Trong những năm trước, với sự hỗ trợ của các hiệp hội tình nguyện khác nhau, một phòng khám di động tại quảng trường thánh Phê-rô được thiết lập trong dịp cử hành Ngày Thế giới Người nghèo để cung cấp nhiều hỗ trợ và các dịch vụ y tế miễn phí cho người nghèo. Nhưng hai năm vừa qua, do những hạn chế bởi đại dịch Covid-19, hoạt động này không thể được tổ chức. Do đó, năm nay, để mang lại một dấu hiệu của sự gần gũi cho những người cần một số hỗ trợ y tế, với mục đích tiếp tục các hoạt động sàng lọc và thăm khám tại quảng trường Thánh Phê-rô, như đã thực hiện trước đây, sáng kiến “nghiên cứu về virus” thành lập một khu vực tại quảng trường thánh Phê-rô, để thực hiện các xét nghiệm virus viêm gan C và virus HIV miễn phí, trong Ngày Thế giới Người nghèo 14/11/2021. Dịch vụ được bắt đầu ngay sau khi Đức Thánh Cha kết thúc buổi đọc kinh Truyền Tin, cho đến 6 giờ chiều. Tất cả người nghèo có thể tiếp cận dịch vụ này.

Theo Đức tổng giám mục Rino Fisichella, Ngày Thế giới Người nghèo năm nay được cử hành với một tuần lễ đầy những sáng kiến như là dấu chỉ bác ái đối với một số tầng lớp dân chúng. Ngài nói: “Một giọt nước trong đại dương nghèo đói, nhưng vẫn là chứng tá cho sự gần gũi, ít nhất là vào những ngày đó, trở nên hữu hình hơn để hỗ trợ cụ thể cho những người cần nhất.”



## **TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

Thông báo về lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân: Xin anh chị em học viên đến lớp vào lúc 19g30 tối Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu hằng tuần.

Giáo xứ có hai chủng sinh ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn về giúp xứ: Thầy Mátthêu Bùi Anh Thi khoá 17 và thầy Giuse Trương Minh Thiện khoá 22. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho quý thầy.

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo.